

Số: **03** /CT-UBND

Nam Định, ngày **01** tháng **02** năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2019

Năm 2018, sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực; các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện, đã xây dựng được nhiều mô hình, chuỗi liên kết nông sản hàng hóa an toàn thực phẩm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả đáng khích lệ, đến nay đã có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, 7/10 huyện, thành phố được công nhận nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đạt được kết quả trên, là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là cộng đồng doanh nghiệp và nông dân toàn tỉnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng từ 2,6% trở lên, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Nam Định về đích nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung tham mưu, tổ chức chỉ đạo và thực hiện quyết liệt Nghị quyết Số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020; Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 20/4/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp tổ chức tốt sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác chuyển giao, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong thâm canh, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi; đảm bảo an toàn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra của toàn ngành nông nghiệp.

2. Tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn: Tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế hợp tác; coi trọng việc khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp thuê gom, tập trung ruộng đất và liên kết tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi; rà soát nghiên cứu, lập kế hoạch xây dựng và phát triển các vùng chuyển đổi cây trồng, thủy sản trên đất lúa theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Việc chuyển đổi phải đảm bảo yêu cầu: Hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tuân thủ các quy định của Luật Đất đai và các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của tỉnh; loại cây trồng, thủy sản trong vùng chuyển đổi phải được lựa chọn theo nhu cầu thị trường, phát huy được tiềm năng đất đai, lợi thế về vị trí địa lý, tập quán và kỹ thuật canh tác của nông dân; sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt, ổn định; việc tổ chức thực hiện phải có bước đi phù hợp từ làm điểm, đánh giá đến nhân rộng một cách chắc chắn, thận trọng.

3. Nghiên cứu các chính sách của nhà nước, điều kiện thực tế của tỉnh để tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách góp phần tạo động lực cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng Kế hoạch thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp... Thực hiện tốt vấn đề xử lý môi trường, xử lý rác thải. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước để cung cấp nước sạch cho nhân dân vùng nông thôn.

4. Siết chặt quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; chú trọng việc phát động và khuyến khích người dân phát hiện, tố giác các hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp trái pháp luật, buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng kết hợp với kiểm tra đột xuất; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Triển khai toàn diện các biện pháp quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng... Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa kết hợp với tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

5. Tập trung hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phần đầu Nam Định về đích nông thôn mới trước ngày 01/7/2019; trong năm 2019 có 50 – 60 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,

15 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, cấp thôn và huyện Hải Hậu đạt kết quả tích cực về xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ.

6. Triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 110/KH-UBND tỉnh ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020 tỉnh Nam Định. Tham mưu tổ chức tốt hội chợ nông sản sạch và sản phẩm làng nghề gắn với Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TU ngày 17/7/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 – 2020

7. Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi và đồng loạt ra quân triển khai trồng cây xanh, cây bóng mát kết hợp trồng hoa hai bên đường ở những tuyến đường trục xã, thôn, xóm. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng phòng hộ và đất quy hoạch lâm nghiệp, rà soát lại diện tích đất bãi bồi để đăng ký tham gia chương trình phát triển rừng phòng hộ. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư và thực hiện hiệu quả các dự án trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai.

8. Chủ động, tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi và các phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đê điều và các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị